
รายงานการประชุม 
คณะท างานด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.–สผ.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๑. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบการด าเนินงาน 
และกิจกรรมของ อพ.สธ.-สผ. 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเรียนท่ีประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการดำเนินงาน
ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมข้อมูลทรัพยากร จำนวน ๑ โครงการ และกรอบการดำเนินงานสร้างจิตสำนึก 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน ๖ โครงการ สรุปได้ ดังน้ี 

๑) กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศไทย  

๒) กรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประกอบด้วย 
(๑) การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. (๒) การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของ อพ.สธ. คร้ังที่ ๑๑ 
หัวข้อ “ทรัพยากรไทย: ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๔ กันยายน ๒๕๖๕  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลาย
ทางชีวภาพคือชีวิต” (Biodiversity is life) (๓) การดำเนินงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของชุมชนในการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ: การจัดทำกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถ่ิน (๔) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีป่าสาธารณประโยชน์บ้าน
ทำนบให้เกิดความย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลกันตวจระมวล จังหวัดสุรินทร์ (๕) การเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพในไร่นาเพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี และ (๖) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีรอบป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ฝ่ังตะวันออก จังหวัดสระแก้ว  

ท่ีประชุมได้หารือกันในประเด็นเร่ืองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ซ่ึงผู้แทนกองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ได้กำหนดลักษณะโครงการ
และบุคคลท่ีมีสิทธิขอเงินกองทุนไว้แล้ว หากผู้ขอหรือโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ก็สามารถย่ืนขอได้ แต่หาก
เป็นโครงการเร่งด่วน ไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีคณะกรรมการระดับชาติเห ็นชอบให้ขอรับ 
การสนับสนุนจากเงินกองทุนหรือเป็นนโยบายที่ต้องรีบดำเนินการก็สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากกองทุนส่ิงแวดล้อมได้เช่นกัน โดยต้องจัดทำข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนส่ิงแวดล้อมกำหนดไว้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

๒. การร่วม... 



 
 

- 2 - 
 

๒. การร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ ทรัพยากรไทย: 
๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สผ. ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการ อพ.สธ. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย: 
๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต” (Biodiversity is life) 
เพ ื่อนำเสนอความสำคัญของความหลากหลายทางช ีวภาพ ในการดำรงช ีว ิตและว ิถ ีช ุมชนกับการใช ้  
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองต่าง ๆ 
ที่ม ีการดำเน ินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยมี กบก. กธศ. และ กลช. สนับสนุนชุดน ิทรรศการ  
และเอกสารเผยแพร่เพื่อจัดแสดงและแจกจ่ายให้ผู้สนใจได้รับทราบการดำเนินงานของ สผ. และในช่วงพิธีเปิด  
การประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวจิตติน ันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. ได้เข ้าร่วมรับเสด็จ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงปัญหาในการจัดนิทรรศการ 

ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณท่ีได้รับในการจัดงานท่ีค่อนข้างจำกัด สถานท่ีในการจัดนิทรรศการต้ังอยู่ห่างไกลทำให้มี
ผู้สนใจไม่มากนัก รวมถึงไม ่สามารถให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรได้ แต่การจัดนิทรรศการก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
และมีข้อเสนอแนะให้กองต่าง ๆ เก็บรวบรวมผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๖ เพื่อเตรียมในการ
นำเสนอนิทรรศการครั้งถัดไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะหากไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ ก็ยังสามารถเข้าร่วมจัดนิทรรศการได้ 

๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ เสนอให้ สผ. เข้าร่วมในส่วนของจัดการ
ประชุมวิชาการด้วย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่าหาก สผ. จะเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ จะต้องประสานล่วงหน้า
ก่อนท่ี อพ.สธ. จะส่งหนังสือเชิญ ซ่ึงหากกองหรือกลุ่มงานมีเร่ืองหรือหัวข้อท่ีสนใจจะนำเสนอหรือจัดประชุมย่อยใน
การประชุมวิชาการ สามารถประสานมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจะได้ประสาน อพ.สธ. ต่อไป 

๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มีข้อเสนอว่า โครงการที่ได้รับงบประมาณ
ส่วนใหญ่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการนั้น ๆ อยู่แล้ว แต่ละโครงการอาจจะต้องคิดเผื่อว่าจะนำผลลัพธ์
ที่ได้จากโครงการส่วนไหนมาร่วมจัดงาน อพ.สธ. ซึ่งส่วนนี้ก็สามารถนำไปใช้จัดนิทรรศการร่วมกันได้ 

๔. ผู้แทนกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สลก. แจ้งที่ประชุมทราบถึงแนวทางการ
ขอรับงบประมาณสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยคิดจากงบ
ฐานศูนย์ จะพิจารณาโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน สามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริง  
จะไม่พิจารณางบประมาณจากฐานเงินของโครงการเช่นเดิม จึงต้องเขียนข้อเสนอโครงการให้ชัดเจนมากกว่า
เดิมและแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้อะไรด้วย 

 

๕. ประธาน... 
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๕. ประธานคณะทำงานฯ มีข้อเสนอแนะว่า อาจพิจารณาการใช้ส่ือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดนิทรรศการ เนื่องจากชุดนิทรรศการส่วนใหญ่ทำแล้วไม่มีที่เก็บ บางอย่างอาจใช้ต่อไม่ได้  
การทำส่ือนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ ทันสมัย สามารถใช้ต่อได้เร่ือย ๆ อาจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีควรจะทำ
ต่อไปในอนาคต ซ่ึงผู้แทนกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณแสดงความเห็นด้วยกับเร่ืองการจัดทำส่ือท่ีใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพราะสร้างความน่าสนใจไดม้ากขึ้น และเมื่อพิจารณาชุดนิทรรศการของ สผ. ส่วนใหญ่ทำมาเพ่ือจัดใน
ห้องประชุม พอนำไปจัดกลางแจ้งจะพังง่าย และฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อสังเกตว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จัดนิทรรศการ 
จะอยู่ในเต็นท์ในพื้นที่โล่งแจ้ง ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร อาจเป็นข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จึงอาจต้องพิจารณา
ควบคู่กันไประหว่างจัดนิทรรศการแบบเดิมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยชุดนิทรรศการที่จัดทำควรใช้ในพื้นที่
โล่งนอกห้องประชุมได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๑. การจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนที่ประชุมว่า อพ.สธ. ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ 

ส่งแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี โดยกำหนดรายละเอียดในเบื้องต้น 
ของเอกสารข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ๑) ช่ือโครงการ ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) เป้าหมาย 
๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖) สถานที่ดำเนินการ ๗) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๘) รูปแบบกิจกรรม  
๙) งบประมาณ ๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๑๑) การประเมินผล โดยได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน ซึ่งใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นมา แบ่งเกณฑ์เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ผ่านการ
พิจารณา ไม่ผ่านการพิจารณา และไม่พิจารณา ซ่ึง อพ.สธ. ได้ให้แนวทางในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ว่าต้องการโครงการที่
มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น มีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับชุมชนและประชาชน ให้ได้รับ
ประโยชน์โดยตรง ซึ่งในประเด็นนี้ สผ. ยังไม่มีโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างกอง/กลุ่มงานภายใน สผ. 

สำหรับการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้ประสานกอง/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ โดยกองจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) กองจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๗,๐๑๒,๔๐๐ บาท ดังนี้ 

๑. โครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ๑ โครงการ  
๑) การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (กลช.)  งบประมาณ 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
๗ โครงการ  

๑) การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. (กลช.) ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 

๒) โครงการ... 
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๒) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพในระดับท้องถิ่น (กลช.) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) โครงการศึกษาสถานภาพนกน้ำอพยพและถิ่นท่ีอยู่อาศัยสำคัญในประเทศไทย (กลช.) 
งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก 
ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒) กิจกรรม: การขับเคลื่อน 
และติดตามการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ (กธศ.) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕) โครงการสำรวจและติดตามฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ (กธศ.) งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

๖) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตำบลพิมาน 
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (กบก.) งบประมาณ ๙๑,๒๐๐ บาท 

๗) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคล่ือนการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างย่ังยืน (กชพ.) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.–สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ความเห็นชอบ 
ต่อแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.–สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงาน 
อพ.สธ.-สผ. พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ประธานคณะทำงานฯ มีข้อสังเกตว่า ยังไม่เห็นโครงการที่มีการเชื่อมโยงระหว่างการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งได้เพิ่ม
ผู้แทนกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นคณะทำงานแล้ว แต่โครงการที่เสนอก็ยัง
เป็นโครงการที่ยังไม่มีความโดดเด่น หรือเป็นโครงการที่ สผ. ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ และในการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณในแต่ละครั้งก็มีความเร่งด่วน ทำให้บูรณาการการดำเนินงานได้ยาก 

๒. ผู้แทนกองประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ให้ข้อมูลว่า  
ความเป็นการทางคาร์บอน (carbon neutrality) และ net zero มีเป้าหมายระยะยาวในการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และ พ.ศ. ๒๖๐๘ ตามลำดับ ซึ่งจะมีเป้าหมาย NDC เป็นเป้าหมายระยะสั้น 
ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายในป ี พ.ศ. ๒๕๗๓ และอยู่ระหว่างการทบทวน
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๗๓ รายสาขา เพื่อขับเคลื่อนให้ NDC  
ถึงเป้าหมายที่ร้อยละ ๓๐-๔๐ ควบคู่ไปกับเป้าหมายระยะยาว รวมถึงพิจารณามาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย มีการหารือร่วมกับสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกว่า จากการเพ่ิมเป้าหมายตาม NDC แต่
ละสาขามีปัญหา-อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการอย่างไร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สผ. ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สผ. พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

 

๒. การทบทวน... 
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๒. การทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔–๓๐ กันยายน 
๒๕๖๙)  

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า สผ. ได้จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.–สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔–๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ส่งให้ อพ.สธ. แล้วเม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซ่ึงภายใต้แผนแม่บทฯ 
ดังกล่าว ได้เสนอโครงการที่จะดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 
๑๔,๐๕๘,๐๐๐ บาท มีหน่วยงานดำเนินการ ๔ กอง ได้แก่ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) 
กองจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(กปอ.) และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการ ประสานกอง/กลุ่มงาน 
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่เสนอไว้ใน 
แผนแม่บท อพ.สธ.–สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔–๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และนำเสนอโครงการที่จะ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ิมเติม โดย กลช. กธศ. กชพ. และ กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม (กบก.) 
ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ จำนวน ๘ โครงการ โดยมีกองขอปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมเติมข้อมูล 
ดังน้ี 

๑) กลช. ขอปรับแก้งบประมาณในการดำเนินงาน การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๖๙ จาก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอตัดโครงการ 
การจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพท่ีกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ออก
จากแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. และโครงการการจัดการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ:  
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศในเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  
ซ่ึงกำหนดแผนการดำเนินงานในปีพ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ออกจากแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. เน่ืองจากได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสนอโครงการซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติมจำนวน  
๑ โครงการ คือ โครงการศึกษาสถานภาพนกน้ำอพยพและถ่ินท่ีอยู่อาศัยสำคัญในประเทศไทย  

๒) กธศ. เสนอโครงการเพิ่มเติมจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสำรวจและติดตาม 
ฐานทรัพยากรท้องถ่ินในพ้ืนท่ีผังภูมินิเวศส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 

๓) กบก. เสนอโครงการเพิ่มเติมจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลอง 
และทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธ์ุไม้ป่าชายเลน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

๔) กชพ. ขอปรับแก้งบประมาณในการดำเนินงานการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือขับเคล่ือน
การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว 
อย่างย่ังยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙ เป็นปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕) กปอ. ขอปรับระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรมการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแปล
ภาพถ่ายดาวเทียมพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทำข้อมูลกิจกรรมสำหรับประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์
ท ี่ด ิน  ภายใต ้โครงการเสร ิมสร ้างศ ักยภาพ เช ิงสถาบ ันและเช ิงเทคน ิค  เพ ื่อดำเน ินการตามกรอบ 
การดำเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส (CBIT) จากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจาก 
อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดำเนินการจัดทำ TOR สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวร่วมกัน 

ฝ่ายเลขา... 
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ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทบทวนปรับแก้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔– 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ตามข้อมูลท่ีได้รับจากกองต่าง ๆ โดยแผนแม่บทฯ ท่ีทบทวนแล้วมีโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๑๗,๐๑๒,๔๐๐ บาท มีหน่วยงานดำเนินการ ๔ กอง ได้แก่ 
กธศ. กบก. กชพ. และ กลช. จึงเสนอคณะทำงานฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการต่อการปรับแผนแม่บท อพ.สธ.–สผ. 
ระยะ ๕ ปีท่ีเจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔–๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สผ. พิจารณาต่อไป 

ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กธศ. แจ้งที่ประชุมว่า โครงการเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติน้ำพุร้อน คลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในโครงการน้ี 

๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กลช. เสนอว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากต่างประเทศของกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กลช. ถ้ามีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคล้อง 
ควรนำมาเสนอไว้ด้วย ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมว่า งบประมาณท่ีได้รับจากต่างประเทศจะต้องมีหนังสือยืนยัน
จากแหล่งทุน ซึ่งในทางปฏ ิบ ัต ิไม่สามารถให ้แหล่งทุนทำหนังสือรับรองให้ได้ และเงินจากต่างประเทศ  
สผ. ไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการโดยตรง แต่จะประสาน อพ.สธ. ในประเด็นดังกล่าวเพ่ือขอความชัดเจนอีกคร้ัง 

๓. ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอท่ีประชุมขอให้กอง/กลุ่มงานท่ีนำเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน 
อพ.สธ.-สผ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เตรียมภาพน่ิงประกอบการนำเสนอ (Power point) โครงการละ ๑ หน้า เพ่ือนำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-สผ. เพ่ือให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

๔. ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กธศ. มีความเห็นว่า ในการสำรวจ 
ความหลายหลากทางชีวภาพในพื้นที่ ควรสร้างกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนหรือ
นักวิชาการ เพ่ือให้คนในชุมชนร่วมสำรวจโดยการสอนวิธีการสำรวจและมีความตระหนักรู้หรือถอดบทเรียน ในพ้ืนท่ี
ที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น ในพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกลุ่มเป้าหมาย 
ของโครงการเป็นคนในชุมชนเป็นผู้ส ูงอายุและเยาวชนในชุมชนที่สามารถมาช่วยในการสำรวจข้อมูลได้  
ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่าอาจเริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่ไปทำ Knowledge management (KM) ในหลาย ๆ เรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น พื้นที่ที่ม ีการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพไว้แล้ว ก็อาจสอนในเรื่องการสำรวจ 
ด้วยแอพพลิเคช่ัน THBIF journey และกลุ่มงานความม่ันคงทางชีวภาพก็อาจไปสอนเร่ืองชนิดพันธ์ุต่างถ่ินท่ีรุกราน 
ในพื้นที่เดียวกันได้ด้วย จะเป็นการบูรณาการงานร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ กล่าวสนับสนุน 
การดำเนินงานดังกล่าว โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมให้กิจกรรม KM ที่จะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกอง 
ผนวกประเด็นการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand 
Biodiversity Information Facility หรือ TH-BIF) ซึ่งหากเป็นโครงการที่รับเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรดำเนินการ
เม่ือมีการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแล้วในระดับหน่ึงและยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการภายใต้ทุน 

๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห ์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ กบก. ให ้ข ้อม ูล 
และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑) โครงการ... 
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๑) โครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนท่ีรอบ
ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ฝ่ังตะวันออกได้รับข้อมูลของโครงการครบถ้วนแล้วและจะส้ินสุดโครงการในปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ ทาง กลช. สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ต่อยอดในมุมของเคร่ืองมือต่าง ๆ ได้ ซ่ึงในการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างเป็น
มาตรฐาน โดยโครงการน ี้ดำเน ินการจ ัดเก ็บข ้อม ูลโดยม ูลน ิธ ิช ุมชนอ ีสานร ่วมก ับ เจ ้าหน ้าท ี่ของป ่า 
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีการปักหมุดและป้ายชนิดพันธ์ุต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 

๒) โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำวังใน ๔ อำเภอ ของอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สามารถนำมาสร้างเป็นโครงการ 
ท่ีมีการบูรณาการร่วมของแต่ละกองได้ ซ่ึงโครงการนี้มีอยู่ในแผนปฏิบัติงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ มีการทำข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพและการทำกิจกรรมให้กับเยาวชน การทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ มีแหล่งเรียนรู้และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

มติที่ประชุม  เห็นชอบต่อการปรับแผนแม่บท อพ.สธ.-สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) โดยให้กอง/กลุ่มงาน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีจะบูรณาการงานระหว่างกันไปหารือความเป็นไปได้
ในการดำเนินการร่วมกันและเสนอโครงการเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ อพ.สธ.-สผ. พิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สผ. คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖  
 


